

Số: /BC-STC

Kiên Giang, ngày tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Việc tình hình thực hiện Quy tắc ứng xử tại Sở Tài chính năm 2023**

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-STC ngày 06/02/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2023 như sau:

#### **1. Công tác phổ biến, quán triệt thực hiện**

Trong kỳ báo cáo, Sở thực hiện tốt việc tổ chức triển khai nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, những việc phải làm và không được làm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến từng công chức của Sở để quán triệt thực hiện.

#### **2. Ý thức chấp hành của công chức, viên chức**

Công chức của Sở Tài chính luôn chấp hành nghiêm các quy định về Quy tắc ứng xử, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không ngừng học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Ngành, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra nói riêng; công chức luôn có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện, lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng, hướng dẫn cho đối tượng hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trong tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo công chức thanh tra được phân công tiếp dân luôn lắng nghe, tôn trọng khi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật, không sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người tố cáo dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài.

Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm nắm bắt kịp thời tâm tư, tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sáng tạo của công, chức viên khi thực hiện

nhiệm vụ; bảo vệ danh dự chính đáng của công chức khi có phản ánh, tố cáo không đúng sự thật. Bên cạnh đó công chức chấp hành quyết định của người lãnh đạo, quản lý; thường xuyên chủ động sáng tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao, không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý và đồng nghiệp. Đối với đồng nghiệp luôn tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín chính đáng của đồng nghiệp; hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, tôn trọng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong ứng xử với nhân dân nơi cư trú và với gia đình, công chức của Sở tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước nhất là pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan.

### **3. Công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện**

Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt nơi cư trú phải tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Sở Tài chính chưa phát hiện công chức, người lao động vi phạm Quy tắc ứng xử.

### **4. Đánh giá thực trạng các quy định và hạn chế, bất cập trong thực hiện Quy tắc**

Trong thời gian qua Sở Tài chính thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và không phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy tắc ứng xử.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang./.

*Nơi nhận:*

Thanh tra tỉnh;

- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quốc Khởi**